



ด่วนที่สุด บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัดฯ องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ โทร. ๐ ๔๕๘๑ ๔๖๗๖

ที่ ศก ๕๑๐๐๑/ว ๑๐๑

วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๓

เรื่อง แจ้งข้อสั่งการนายรัฐมนตรี ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๓

เรียน รองนายกฯ, ปลัดฯ, รองปลัดฯ, หัวหน้าส่วนราชการในสังกัด, หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน และผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

ด้วยมีข้อสั่งการนายรัฐมนตรี ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๓ โดยให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐดำเนินการป้องกัน ควบคุม แก้ไข ปัญหา และบรรเทาผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ในการนี้ สถานการณ์ที่มีความเสี่ยงสูงต่อสุขภาพของบุคลากรสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ จึงเป็นสาเหตุให้เกิดความห่วงใยต่อสุขภาพของบุคลากรในสังกัด รายละเอียดสามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่ www.pao.sisaket.go.th/งานสารบรรณ

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายวิจิต ไตรสรณกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

สำนักปลัดองค์การ
รับที่ 1020
วันที่ 30 มี.ค. 2563
เวลา 14.45 น.

ด่วนที่สุด

ที่ ศก ๐๐๑๗.๒ / ว ๑๕๕๗



ถึง ส่วนราชการทุกส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง อำเภอทุกอำเภอ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานเทศบาลเมืองศรีสะเกษ สำนักงานเทศบาลเมืองกันทรลักษณ์
หอการค้าจังหวัดศรีสะเกษ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดศรีสะเกษ
สภาวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ

พร้อมนี้ จังหวัดศรีสะเกษขอส่งสำเนาวิทยุในราชการกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๒๑๑.๒/ว ๑๕๖๓ ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๓ เรื่อง ขอสั่งการนายกรัฐมนตรี ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๓ มาเพื่อพิจารณาดำเนินการตามขอสั่งการดังกล่าว ทั้งนี้ สามารถเข้าดูรายละเอียดโดยสแกน QR CODE ท้ายหนังสือฉบับนี้ หรือทางเว็บไซต์ของสำนักนโยบายและแผน สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย www.ppb.moi.go.th หัวข้อ “ขอสั่งการจากการประชุม ครม.”



สำนักงานจังหวัด

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด

โทรศัพท์ ๐ ๔๕๖๑ ๑๑๓๙ ต่อ ๑๕

โทรสาร ๐ ๔๕๖๑ ๑๕๓๑ , ๐ ๔๕๖๑ ๒๕๒๗



มท ๐๒๑๑.๒/ว ๑๕๖๓



นร ๐๕๐๕/ว ๘๖

คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
จังหวัดศรีสะเกษ แจ้เกี่ยวกับข้อสั่งการนายก-
รัฐมนตรี ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่
๓ มีนาคม ๒๕๖๓ โดยให้ส่วนราชการและหน่วย
งานของรัฐดำเนินการป้อง ควบคุม แก้ไขปัญหา
และบรรเทาผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล
-เพื่อโปรดทราบ และเห็นควรแจ้งส่วนราชการ
ในสังกัดทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

พิเชษฐ์

(นางสาวพรภินันท์ ปิยะเสรีวิชัย)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓

นางนงเยาว์ ไชยรัตน์

(นางนงเยาว์ ไชยรัตน์)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
๓๑ มี.ค. ๖๓



นางกมลลักษณ์ พุฒคำสิงห์

(นางกมลลักษณ์ พุฒคำสิงห์)

หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

นายพิพัฒน์ นารุน

(นายพิพัฒน์ นารุน)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

นายไกรศักดิ์ วรรทัด

(นายไกรศักดิ์ วรรทัด)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

นายวิเชียร ธีระเลิศพานิชย์

(นายวิเชียร ธีระเลิศพานิชย์)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

นายวิจิต ไตรสรณกุล

นายวิจิต ไตรสรณกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ



วิทย์ในราชการกระทรวงมหาดไทย

ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๒๑๑.๒/ว๑๕๖๓

วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๓

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด

ด้วยสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีแจ้งว่า ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๓ นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐเร่งรัดดำเนินการป้องกัน ควบคุม แก้ไขปัญหา และบรรเทาผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล รายละเอียดปรากฏตามสำเนาหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๘๖ ลงวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๓ ที่แนบมาพร้อมนี้

เพื่อให้การดำเนินการตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จึงขอให้จังหวัดพิจารณาดำเนินการตามข้อสั่งการดังกล่าว รายละเอียดปรากฏตามแบบสรุปข้อสั่งการฯ ที่แนบมาพร้อมนี้ ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ทางเว็บไซต์ของสำนักนโยบายและแผน สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย www.ppb.moi.go.th หัวข้อ “ข้อสั่งการจากการประชุม ครม.”

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายฉัตรชัย พรหมเลิศ)
ปลัดกระทรวงมหาดไทย

สำนักงานปลัดกระทรวง

สำนักนโยบายและแผน

โทร. ๐ ๒๖๒๒ ๐๙๖๕

แบบสรุปข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีจากการประชุมคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทย

เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๓

เรื่อง	ประเด็นข้อสั่งการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ประเด็น การปฏิบัติ	กำหนด เวลา รายงานผล
ด้านการบริหาร ราชการแผ่นดิน และอื่นๆ	<p>การเร่งรัดดำเนินการป้องกัน ควบคุม แก้ไขปัญหา และ บรรเทาผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)</p> <p>๑. ด้านการป้องกันโรค/สุขภาพ</p> <p>๑.๑ ให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐดำเนินการตาม มาตรการของกระทรวงสาธารณสุขเกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) อย่างเคร่งครัด และหากมีความ จำเป็นให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐสามารถกำหนด มาตรการภายในได้ตามความเหมาะสมต่อไป</p> <p>๑.๒ ให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐระงับหรือเลื่อน การเดินทางไปศึกษา ดูงาน ผูกอบรม หรือประชุม ในประเทศ ที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) และประเทศเฝ้าระวังตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด โดย ในส่วนของการดูงานหรือฝึกอบรม ให้พิจารณาเปลี่ยนแปลง งบประมาณเป็นการดูงาน หรือฝึกอบรมภายในประเทศแทน จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย เว้นแต่กรณีมีความจำเป็น ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ต้องได้รับอนุญาตให้เดินทางออกนอก ราชอาณาจักรจากหัวหน้าส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ</p> <p>ทั้งนี้ ให้กระทรวงการคลังพิจารณากำหนดมาตรการ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มีผลกระทบต่อเอกชนคู่สัญญาในการระงับ หรือเลื่อนการเดินทางไปศึกษา ดูงาน ผูกอบรม หรือประชุม น้อยที่สุด</p> <p>๑.๓ ให้เจ้าหน้าที่ของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ ที่เดินทางกลับมาจากหรือเดินทางผ่าน หรือมีเส้นทาง แวะผ่าน (Transit/Transfer) ประเทศที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อและ แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) หรือมีเหตุ อันควรสงสัยว่าเป็นโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)</p>	<p>ส่วนราชการ ระดับกรม/ หน่วยงาน รัฐวิสาหกิจ ในสังกัด มท./ จังหวัดทุก จังหวัด/กทม/ เมืองพัทยา/ หน่วยงานใน สังกัด สป.มท.</p>	<p>พิจารณา ดำเนินการ ในส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยเคร่งครัด</p>	-

เรื่อง	ประเด็นข้อสั่งการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	ประเด็นการปฏิบัติ	กำหนดเวลา รายงานผล
	<p>และจำเป็นต้องสังเกตอาการ อยู่ปฏิบัติงานภายในที่พักเป็นเวลา ๑๔ วัน โดยไม่ถือเป็นวันลา</p> <p>ทั้งนี้ ให้สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน กำหนดหลักเกณฑ์สำหรับให้ข้าราชการปฏิบัติงานภายในที่พัก ตามแนวทางข้างต้นได้ โดยให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๑.๔ ให้ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขดำเนินการคัดกรองประชาชนที่เดินทางกลับมาจาก หรือเดินทางผ่าน หรือมีเส้นทางแวะผ่าน (Transit/Transfer) ประเทศที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อและแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) อย่างเคร่งครัด และปฏิบัติตามมาตรการที่กระทรวงสาธารณสุขหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กำหนด ในกรณีที่มีความจำเป็นให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดการขนส่งประชาชนกลุ่มดังกล่าวกลับภูมิลำเนาหรือไปยังสถานพยาบาลอย่างเหมาะสม และการกำกับดูแล การกักกันตนเอง ณ ที่พักอาศัย โดยให้มีการบูรณาการการดำเนินงานระหว่างชุมชน จิตอาสา อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และสถานพยาบาลในพื้นที่ในการติดตาม เฝ้าระวัง ตรวจสอบ และป้องกันอย่างใกล้ชิด</p> <p>๑.๕ ให้กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงคมนาคม กระทรวงมหาดไทย และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินมาตรการคัดกรองผู้โดยสาร ณ ท่าอากาศยาน ท่าเรือสถานีรถไฟ สถานีรถไฟฟ้่า สถานีขนส่งผู้โดยสาร และท่ารถอย่างเคร่งครัด</p> <p>๑.๖ ให้กระทรวงมหาดไทยและกระทรวงกลาโหมจัดสถานที่/พื้นที่สำหรับสังเกตอาการในกรณีที่พบว่าผู้เดินทางเป็นหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรคติดต่ออันตราย โรคระบาด หรือพาหะนำโรคตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด</p> <p>๑.๗ ให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐขอความร่วมมือจากผู้ประกอบการภาคเอกชนหลักเสี่ยงหรือเลื่อนการจัดกิจกรรมที่มีการรวมตัวของประชาชนจำนวนมาก และอาจมีความเสี่ยง</p>			

เรื่อง	ประเด็นข้อสั่งการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ประเด็น การปฏิบัติ	กำหนด เวลา รายงานผล
	<p>ต่อการแพร่ระบาดของโรคโดยไม่จำเป็น เช่น การแข่งขันกีฬา การจัดคอนเสิร์ต และการจัดมหรสพ เว้นแต่ในกรณีที่ผู้ประกอบการภาคเอกชนมีความจำเป็นต้องจัดกิจกรรมโดยไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ ให้ดำเนินการตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกัน ตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดอย่างเคร่งครัด</p> <p>ในกรณีที่เป็นกิจกรรมที่ต้องขออนุญาตจากส่วนราชการ และหน่วยงานของรัฐ ให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ ที่เป็นผู้มีอำนาจอนุญาตพิจารณาความเหมาะสมของการจัดกิจกรรมต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกิจกรรมที่มีการรวมตัวของประชาชนจำนวนมาก ให้พิจารณาอย่างรอบคอบ โดยคำนึงถึงความเสี่ยงต่อสาธารณสุขโดยรวมต่อการแพร่ระบาดของโรค เป็นสำคัญ</p> <p>๑.๘ ให้กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมกันพิจารณาปริมาณความต้องการของสินค้าที่จำเป็นต่อการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) เช่น หน้ากากอนามัย และน้ำยาฆ่าเชื้อหรือเจลฆ่าเชื้อและจัดหาให้เพียงพอกับความต้องการดังกล่าวในแต่ละช่วงเวลา โดยควรจัดลำดับความสำคัญในการกระจายสินค้าที่จำเป็นดังกล่าวตามระดับความเสี่ยงของบุคคล หน่วยงาน และสถานที่ เช่น สถานพยาบาลทั้งภาครัฐและภาคเอกชน กลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน กลุ่มที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) และประชาชนทั่วไป</p> <p>๑.๙ ให้กระทรวงพาณิชย์ดำเนินการป้องกันการกักตุน และควบคุมราคาสินค้าที่จำเป็นต่อการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) เช่น หน้ากากอนามัย และน้ำยาฆ่าเชื้อหรือเจลฆ่าเชื้ออย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ให้ครอบคลุมถึงช่องทางการขายสินค้าออนไลน์ด้วย</p> <p>๑.๑๐ ในกรณีกระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีความจำเป็นต้องจัดหาเวชภัณฑ์และอุปกรณ์ต่างๆ ที่จำเป็น</p>			

เรื่อง	ประเด็นข้อสั่งการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	ประเด็นการปฏิบัติ	กำหนดเวลา รายงานผล
	<p>เพิ่มเติม ให้ประสานสำนักงานงบประมาณ เพื่อขอรับจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม เพื่อให้มีเวชภัณฑ์และอุปกรณ์ต่างๆ สำหรับดำเนินการอย่างเพียงพอ</p> <p>๑.๑๑ ให้กระทรวงการต่างประเทศและกระทรวงแรงงานติดตามและดูแลคนไทยที่พำนักอยู่ในประเทศที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) และประเทศเฝ้าระวังตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดอย่างใกล้ชิด</p> <p>๑.๑๒ ให้คณะกรรมการอำนวยการเตรียมความพร้อม ป้องกัน และแก้ไขปัญหาโรคติดต่ออุบัติใหม่แห่งชาติมีการประชุมอย่างสม่ำเสมอ เพื่อรับทราบสถานการณ์และข้อมูลต่างๆ รวมทั้งพิจารณาตัดสินใจกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาให้ทันต่อสถานการณ์</p> <p>๑.๑๓ ให้สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีจัดให้มีศูนย์ข้อมูลมาตรการแก้ไขปัญหาจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ขึ้น ณ ทำเนียบรัฐบาล เพื่อบูรณาการข้อมูลจากทุกส่วนราชการรับเรื่องร้องเรียนจากประชาชน และสื่อสารข้อมูลที่ถูกต้องให้แก่สาธารณชน โดยเฉพาะในส่วนของมาตรการแก้ไขปัญหาจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ในทุกมิติ รวมถึงจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ให้เข้าถึงทุกกลุ่ม เพื่อสร้างการรับรู้ ตระหนัก และขอความร่วมมือประชาชนปฏิบัติตามมาตรการที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด โดยเฉพาะขั้นตอนการเฝ้าระวังและการป้องกัน</p> <p>๑.๑๔ ให้กระทรวงสาธารณสุขดูแลบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุขที่เกี่ยวข้องในด้านต่างๆ อย่างเหมาะสม และจัดให้มีสวัสดิการพิเศษเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุขที่เกี่ยวข้อง และครอบครัว</p> <p>๑.๑๕ ให้สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีพิจารณาจัดตั้งกองทุนสนับสนุนการดำเนินการแก้ไขปัญหาจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) เพื่อสนับสนุนการจัดหาสินค้า</p>			

เรื่อง	ประเด็นข้อสั่งการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ประเด็น การปฏิบัติ	กำหนด เวลา รายงานผล
	<p>ที่จำเป็นต่อการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) เช่น หน้ากากอนามัย และน้ำยาฆ่าเชื้อหรือเจลฆ่าเชื้อ ดูแลบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุขที่เกี่ยวข้องในด้านต่างๆ อย่างเหมาะสม และการดำเนินการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยคณะรัฐมนตรีจะสมทบเงินเข้ากองทุนดังกล่าวเป็นทุนประเดิม</p> <p>๑.๑๖ ให้กระทรวงมหาดไทยและกระทรวงสาธารณสุขบูรณาการและเชื่อมโยงข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) เพื่อรองรับการดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ หากมีความจำเป็น</p>			

ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีข้างต้นใช้เป็นแนวทางในการบริหารราชการให้เกิดประสิทธิภาพ
ดังนั้น ในขั้นตอนการปฏิบัติ หน่วยงานจะต้องดำเนินการโดยยึดถือกฎหมาย ระเบียบ หรือมติคณะรัฐมนตรี
ที่เกี่ยวข้องเป็นหลัก

กลุ่มงานติดตามและประเมินผล สนผ.สป.
โทร. ๐ ๒๖๒๒ ๐๙๖๕ สื่อสาร สป. ๕๐๕๑๘